

Linh hoạt để bảo đảm chất lượng sinh hoạt chi bộ

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động đổi mới, linh hoạt nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm vừa giữ vững nguyên tắc, Điều lệ Đảng vừa phòng, chống dịch hiệu quả, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.



Chi bộ thôn Đông Vân, xã Vũ Lễ (Kiến Xương) thực hiện nghiêm "5K" trong sinh hoạt thường kỳ.

Chi bộ thôn Đông Vân, xã Vũ Lễ (Kiến Xương) hiện có 42 đảng viên. Trong kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 3, Chi bộ có 3 đảng viên vắng do đang là F0, F1. Theo đồng chí Nguyễn Công Chúc, Bí thư Chi bộ thôn: Mặc dù tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, số ca F0 trong cộng đồng tăng song bám sát phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Chi bộ vẫn duy trì nền nếp sinh hoạt tập trung thường kỳ vào chiều ngày 3 hàng tháng. Để bảo đảm phòng, chống dịch, Chi ủy quán triệt tất cả đảng viên đang thực hiện cách ly y tế, những người nguy cơ cao không tham gia sinh hoạt; các đảng viên khác khi đến sinh hoạt phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và ngồi giữ khoảng cách. Nội dung sinh hoạt được Chi ủy xây dựng ngắn gọn, cô đọng, trọng tâm, trọng điểm, nhấn mạnh vào các nhiệm vụ trọng tâm tháng tới, trong đó tập trung vào hai nhiệm vụ chính là phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phan Văn Quân, đảng viên Chi bộ thôn Đông Vân cho biết: Mọi người đến họp đều vào luôn vị trí ngồi của mình, không tập trung uống nước, nói chuyện như trước; đeo khẩu trang trong suốt cuộc họp, ngay cả khi phát biểu. Đối với những đồng chí vắng sinh hoạt do phải thực hiện cách ly y tế, sau cuộc họp các đồng chí trong Chi ủy sẽ gọi điện thông báo Covid-19, hình thức trực tuyến đã được áp dụng ngày càng hiệu

quả, phục vụ tốt các hoạt động của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương... Tuy nhiên, hiện nay trong hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng chưa có quy định về việc tổ chức sinh hoạt chi bộ trực tuyến. Ban Chấp hành Trung ương Đảng mới chỉ đồng ý chủ trương thí điểm sinh hoạt trực tuyến ở một số đảng bộ, chi bộ đặc thù. Vì vậy, để bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng, chúng tôi vẫn sinh hoạt tập trung tại Khoa vào sáng ngày mùng 3, đồng thời linh động sử dụng phần mềm zoom để các đảng viên đang thực hiện cách ly y tế tại nhà có thể theo dõi cuộc họp, đóng góp ý kiến, nắm bắt luôn được các nhiệm vụ của mình. Cũng thông qua hình thức này, Chi bộ đã phát huy được trí tuệ tập thể trong việc xây dựng nghị quyết của Chi bộ để lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Cũng giống như Chi bộ Khoa Công nghệ, hiện nay có nhiều chi bộ thuộc khối cơ quan, doanh nghiệp đang áp dụng hình thức này. Theo đồng chí Trần Đức Việt, đảng viên Chi bộ nhà máy Tân Đệ 5, Đảng bộ Công ty Tân Đệ: Tôi là F0 đang thực hiện cách ly y tế tại nhà. Tuy nhiên, trong kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ vừa qua tôi vẫn được tham gia sinh hoạt cùng Chi bộ thông qua phần mềm họp trực tuyến cài trên điện

thoại, được tham gia thảo luận, xây dựng nghị quyết của Chi bộ và nắm bắt nhiệm vụ của mình. Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Bí thư Chi bộ nhà máy Tân Đệ 5 cho biết: Trước kỳ sinh hoạt, tôi đã gửi đầy đủ chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ đến tất cả các đảng viên thông qua phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" để tất cả các đảng viên cùng nghiên cứu và trao đổi, giúp cho việc đánh giá, tham gia ý kiến trong buổi sinh hoạt chi bộ nhanh hơn, sâu hơn. Cũng nhờ vậy mà các đồng chí đang thực hiện cách ly y tế tại nhà cũng nắm được nội dung cuộc họp và gửi ý kiến phản hồi, đóng góp qua phần mềm. Tuy nhiên, khi được theo sát nội dung cuộc họp, các đảng viên sẽ có nhiều ý kiến sâu sắc, trực tiếp và chất lượng hơn nên song song với tổ chức sinh hoạt tập trung tại nhà máy, chúng tôi linh hoạt áp dụng thêm hình thức trực tuyến để các đồng chí đang cách ly y tế tại nhà có thể tham gia, từ đó phát huy hết trí tuệ của tập thể và bảo đảm chất lượng sinh hoạt.

Có thể khẳng định, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp ủy, tổ chức đảng đã chỉ đạo, thực hiện việc sinh hoạt chi bộ bảo đảm đúng kỳ, linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch. Các chi bộ sinh hoạt tập trung đều bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch như thực hiện nghiêm "5K"; rút ngắn một số nội dung ít quan trọng; những vấn đề cần nghiên cứu sâu thì gửi văn bản, đóng góp ý kiến qua phần mềm "Số tay đảng viên điện tử", email, zalo; linh hoạt kết hợp hình thức sinh hoạt trực tiếp với trực tuyến..., qua đó bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, kịp thời, hiệu quả của tổ chức đảng đối với các nhiệm vụ.

CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÚP PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH COVID-19

Trong bối cảnh thích ứng với đại dịch COVID-19, chuyển đổi số đã thực sự trở thành một xu hướng, một yêu cầu bắt buộc đối với các quốc gia, các ngành nghề, các doanh nghiệp nhằm tiến tới sống chung an toàn, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với COVID-19.

CHUYỂN ĐỔI SỐ

Thích nghi với các giải pháp công nghệ, chuyển trạng thái các hoạt động kinh tế - xã hội từ offline sang online (học trực tuyến, làm việc tại nhà, mua bán trực tuyến...)

BA TRỤ CỘT

- Chính quyền số** giúp nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy chính phủ
- Kinh tế số** tạo ra một thị trường với quy mô giá trị tăng theo cấp số nhân nhờ các mô hình kinh doanh mới
- Xã hội số** giúp hình thành những công dân số để nhanh chóng thích ứng với các trạng thái xã hội mới

TÁC ĐỘNG

- Kích thích nền kinh tế phục hồi** với các dự án đầu tư lớn về hạ tầng công nghệ
- Thiết lập thị trường** đầy tiềm năng cho nền kinh tế số
- Giúp kinh tế số tiếp cận đến mọi người dân**, thu hẹp khoảng cách số để phát triển kinh tế-xã hội

TTXVN Vietnam News Agency

<https://infographics.vn>

Tiền Hải Tập trung chăm sóc lúa xuân



Nông dân huyện Tiền Hải tập trung ra đồng tỉa dặm lúa xuân gieo cấy đầu vụ bị ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại.

Hiện nay thời tiết bắt đầu ấm lên, do đó nông dân huyện Tiền Hải tập trung ra đồng làm cỏ, chăm bón và tỉa dặm cho 9.900ha lúa xuân. Hơn 250ha lúa xuân của xã Nam Phú đang trong giai đoạn đầu chăm sóc. Để bảo đảm lúa phát triển tốt, HTX SXKD DVNN xã đã chỉ đạo tổ thủy nông kiểm tra hệ thống mương máng, có biện pháp giữ nước đều mặt ruộng; khuyến cáo nông dân bón thúc cân đối phân NPK tập trung khi lúa ra rễ trắng và lá non theo hướng dẫn của ngành chuyên môn; kiểm tra đồng ruộng diệt trừ ốc bươu vàng, diệt chuột bằng biện pháp thủ công, thuốc sinh học. Ngoài ra, HTX chủ động nguồn vật tư, phân bón cung ứng kịp thời cho bà con nông dân chăm sóc lúa.

Ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Xi nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Tiền Hải cho biết: Ngay từ đầu vụ xuân, Xi nghiệp đã tu sửa 27 cống dưới đê, 70 cống nội đồng... Hiện nay Xi nghiệp thường xuyên phối hợp với các địa phương tập trung kiểm tra đồng ruộng, đánh giá thực trạng hệ thống mương dẫn của các vùng, điều tiết nước linh hoạt, phù hợp trên toàn hệ thống, bảo đảm cấp đủ nước để bà con nông dân chăm sóc lúa xuân. Đồng thời, tích cực theo dõi mọi diễn biến bất thường của thời tiết, bám sát lịch sản xuất vụ xuân của huyện để điều tiết nước khoa học, hợp lý.

Theo ông Phạm Văn Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải, sản xuất vụ xuân thường chịu tác động không thuận về thời tiết như rét đậm, rét hại. Trong đó, từ ngày 19 -

23/2 vừa qua đã xảy ra rét đậm, rét hại kèm theo mưa đã làm chậm tiến độ gieo cấy lúa xuân, một số diện tích lúa sau cấy bị ảnh hưởng làm cho rễ thâm đen, lá tập. Huyện chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến nông dân biết và thực hiện khi nền nhiệt độ tăng dần cần tập trung ra đồng chăm sóc lúa xuân, khắc phục tình trạng lúa chết chòm. Tích cực tỉa dặm, bón phân vì sinh kích thích lúa ra rễ, hồi xanh. Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường tập huấn quy trình chăm sóc lúa xuân, sử dụng phân bón giúp nông dân nắm vững kiến thức, chủ động trong sản xuất. Tuyên truyền các HTX có kế hoạch lấy nước hợp lý, không để lãng phí nước, đặc biệt là các xã cuối nguồn. Chỉ đạo Xi nghiệp Khai thác công trình thủy lợi phối hợp với các địa phương tổ chức bơm nước bảo đảm nguồn nước tốt cho nông dân chăm sóc lúa xuân theo đúng thời gian để ra. Khuyến cáo nông dân tiến hành dặm, tỉa đúng mật độ, tạo điều kiện cho lúa đẻ nhánh sớm; bón phân thúc đợt 1 khi lúa bén rễ hồi xanh. Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin về một số loại sâu bệnh thường phát sinh đầu vụ để bà con nông dân nắm bắt, chủ động trong việc chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, bảo đảm cho cây lúa phát triển an toàn. Ngoài ra, các địa phương cần phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra các cửa hàng bán vật tư nông nghiệp, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hạn vi buôn bán hàng giả, hàng không có trong danh mục được phép lưu hành.

Khấm khá với nghề làm bún

Gắn bó với nghề làm bún đã giúp kinh tế gia đình chị Đoàn Thị Mỹ, thôn Đoài, xã Thụy Trình (Thái Thụy) khấm khá, bản thân chị trở thành gương phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi.

triệu đồng/năm, tạo việc làm cho từ 7 - 10 lao động tùy từng thời điểm với thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Trước khi có dịch Covid-19, cơ sở sản xuất khoảng 1,6 tấn bún, bánh phở, bánh cuốn/ngày. Để giữ chữ tín với khách hàng, chị Mỹ luôn đặt tiêu chí chất lượng và an toàn về sinh thực phẩm lên hàng đầu. Gạo phải đạt loại chuyên làm bún phở, trắng, mới và ngon. Quá trình ngâm chua không dùng bất kỳ một hóa chất gì. Nguồn nước được cung cấp từ nhà máy nước sạch. Từ nguyên liệu đến các khâu chế biến đều bảo đảm vệ sinh, hàng năm đều được ngành chức năng kiểm tra, cấp giấy chứng nhận bảo đảm tiêu chuẩn về sinh an toàn thực phẩm. Người lao động mặc trang phục bảo hộ, đeo gang tay và khẩu trang, nếu sức khỏe không bảo đảm, nhất là gặp các bệnh truyền nhiễm thì nghỉ làm. Hệ thống xử lý nước thải được xây dựng đồng bộ giúp cơ sở luôn sạch sẽ, tươi mới. Sản phẩm làm ra luôn giữ được chữ tín với khách hàng.



Nghề làm bún giúp kinh tế gia đình chị Đoàn Thị Mỹ khấm khá.